



ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน  
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ตามประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) และวันทดสอบพนักงานเพื่อ จ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้

ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งตามลำดับที่อยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ขอแจ้ง ให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันใน ตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
  - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
  - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อขอรับการจ้างเข้าทำงานภายในเวลาที่กำหนด
๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง จะไม่พิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือหากผู้ใดได้รับการ จ้างและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งจ้างและแต่งตั้งยกเลิกคำสั่งนั้น หรือดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ แล้วแต่กรณี และจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชานาธิป ล.วีระพรรค)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๕ ราย

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔	นางสาวฉัตรฤทัย เกตุทอง	
๒	๐๖	นางสาวเบญจมาศ รัตน์ไตรโสภณ	
๓	๐๑	นางสาวสุกานดา ฉลาดแพทย์	
๔	๐๒	นางสาวอรพิน สุพร	
๕	๐๓	นางสาวกรรณิกา บันตะลุน	